



ดร.ทรงพล สมศรี

- นิสิตเก่าคณะเกษตร มก. รุ่นที่ ๓๓
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ระดับ ๑๐ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.	วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	ประเทศ
๒๕๒๐	วท.บ. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย
๒๕๓๐	วท.ม. (เกษตรศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไทย
๒๕๔๑	Ph.D. (Land and Food)	University of Queensland	ออสเตรเลีย

ดร.ทรงพล สมศรี เป็นผู้ที่ได้ทำการศึกษาและพัฒนางานด้านพืชสวนอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องมากกว่า ๓๐ ปี จนเป็นผลให้เกิดการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์พืชสวนหลายชนิด โดยเฉพาะทุเรียน (*Durio spp.*) ท่านได้ริเริ่มการผสมทุเรียนข้ามพันธุ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยเน้นการพัฒนาพันธุ์ซึ่งเป็นที่นิยม เช่น ชะนี ก้านยาว หมอนทอง กระดุม พวงมณี เพื่อสร้างสายพันธุ์ทุเรียนลูกผสมใหม่ให้มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น สำหรับการเก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดู และพันธุ์ที่มีอายุการเก็บเกี่ยวปานกลางและยาว เพื่อเป็นการกระจายช่วงการผลิตทุเรียนไม่ให้เกิดภาวะผลผลิตกระจุกตัว รวมทั้งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพดีและตรงตามความต้องการของตลาดอีกด้วย นอกจากทุเรียนแล้ว ท่านยังได้พัฒนาพันธุ์ส้มเขียวหวานจากพันธุ์โชกุน/สายน้ำผึ้ง โดยการฉายรังสีแกมมาให้มีเมล็ดน้อยลงหรือไม่มีเมล็ดอีก ๕ พันธุ์ และได้เสนอพันธุ์แพร์ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับพันธุ์ส้มโอและมะนาวนั้น ท่านก็ได้ทำการฉายรังสีแกมมาเพื่อให้มีเมล็ดน้อยลงหรือไม่มีเมล็ดอีกหลายพันธุ์ จากการวิจัยและพัฒนาด้านพืชสวนมามากกว่า ๓๗ ปี ท่านได้สร้างผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติอีกไม่ต่ำกว่า ๑๑๖ เรื่อง

ดร.ทรงพล สมศรี เป็นที่ยอมรับและยกย่องในเชิงวิชาการจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานต่างๆ มากมาย เป็นผู้ประสานงานและหัวหน้าโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ด้านพืชสวน-ไม้ผลเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน กับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น IAEA, ACIAR, FAO, BI (IPGRI), APAARI, ISHS, ICUC และ UNEP-GEF และเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพืช (นักวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ) กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จากความรู้เชิงวิชาการ ประกอบกับความมุ่งมั่น อดทน ซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นคุณธรรม ทำให้ ดร.ทรงพล สมศรี ได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน จึงเห็นสมควรประกาศยกย่องและเชิดชูเกียรติ ให้ ดร.ทรงพล สมศรี เป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประเภทนักวิชาการ/นักวิจัย ที่สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

